

บรรณาธิการแถลง

ในโอกาสที่วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์มีอายุครบรอบ 10 ปีในปีนี้ คณะผู้จัดทำได้ตั้งใจไว้แต่เมื่อเริ่มรับงานวารสารจากคณะผู้จัดทำชุดก่อนว่า จะจัดทำวารสารฉบับสุดท้ายให้มีลักษณะพิเศษ ดังที่ท่านผู้อ่านอาจสังเกตได้จากการจัดเสนอบทความ และการจัดทำวารสารฉบับพิเศษหรือวารสารฉบับ “ครบซัน” เพิ่มควบคู่ไปกับการจัดทำวารสารฉบับนี้ เพื่อมอบเป็นอภินันทนาการแก่ท่านสมาชิกอีกฉบับหนึ่ง

การจัดเสนอบทความในวารสารฉบับนี้ มีลักษณะแตกต่างจากการจัดเสนอบทความในวารสารฉบับก่อน ๆ ลักษณะแตกต่างประการแรกคือ สาระของบทความทั้งที่เสนอมีจุดเน้นร่วมกันที่ “การวิจัย” ซึ่งผู้เขียนทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้วางแผนพัฒนาประเทศในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ลักษณะแตกต่างประการที่สอง คือ สาระของบทความทั้งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและสอดคล้องกับลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิจัย บทความซึ่งจัดเสนอในลำดับแรกคือ “การกำหนดประเด็นวิจัย : ทฤษฎีและวิธีการ” ในบทความนี้ ดร. ทิทยา สุวรรณะชญ ได้จำแนกปัจจัยสำคัญในการกำหนดประเด็นวิจัยที่ผู้วิจัยควรทราบในตอนเริ่มต้นปฏิบัติการวิจัย ทั้งได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิจัยและปัญหาการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ บทความที่จัดเสนอในลำดับถัดมาเรื่อง “การสำรวจด้วยตัวอย่าง : เครื่องมือในการวิจัย” ของ ดร. ประชุม สุวัตดี นอกจากจะช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี

สู่หมักอย่างถึงที่ ดร. ทิตยา ได้กล่าวในตอนท้ายของบทความแล้วยังได้จัดจำแนก
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสำรวจด้วยตัวอย่าง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถตอบปัญหาได้ตรงกับประเด็นวิจัยที่กำหนดได้มากที่สุด
หลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาได้จำนวนมากแล้ว ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เสนอ
แนะว่า ผู้วิจัยควรวางแผนใน “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเก็บรักษาข้อมูล” เพื่อ
ให้ข้อมูลอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง บทความ
ลำดับสุดท้าย เรื่อง “การวางแผนพัฒนาประเทศในแนวความคิดของการวิจัยวิธี
ดำเนินงาน” ของ ดร. วิชิต หล่อจิระชุนท์กุล มุ่งเน้นประโยชน์ของการวิจัย
วิธีดำเนินงาน ที่มีต่อการกำหนดเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องนำ
มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศบรรลุเป้าหมายได้โดยสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด

ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างเห็นได้ชัดในระ
ยะ 2 ปีที่แล้วมาคือ การเพิ่มสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการในประเทศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สมนึก แดงเจริญ มีความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ซึ่งท่านผู้อ่านอาจพิจารณารายละเอียดได้ใน “นโยบายในการกำหนดราคาเพื่อเพิ่ม
การผลิตและสร้างรายได้” ที่จัดเสนอไว้ในสารานุกรมนี้

วิจารณ์หนังสือของวารสารฉบับนี้รวมบทวิจารณ์หนังสือที่น่าสนใจ 2 เล่ม
คือ “รักเมืองไทย” เล่ม 2 วิจารณ์โดย อาจารย์วิวัฒน์ชัย อัทธการ และ
“Developing Nations: Quest for a Model” วิจารณ์โดย ดร.สนิท สมัตการ

เมื่อเดือนสิงหาคม 2519 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้จัดสัมมนาเรื่อง “งบ-
ประมาณปี 2520” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาและร่วมวิเคราะห์งบประมาณกันอย่างกว้าง-

ขวาง ดร. บรรลือ สุธารมณ ได้สรุปสาระการสัมมนาครั้งนั้นเสนอแก่ท่านผู้อ่าน
ที่มีโอกาสร่วมสัมมนาในครั้งนั้นด้วยในข่าวพัฒนาบริหารศาสตร์

ปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อพัฒนาประเทศอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาการ
จัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอและสม่ำเสมอ ดร. พิพิธ ได้
เสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้ 3 วิธีด้วยกันในบทบรรณาธิการเรื่อง "ข้อคิดบางประ-
การเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร" เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ท่านผู้อ่านที่สนใจแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

เพื่อความสะดวกของท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่สนใจบทความและข้อเขียน
วิชาการที่ได้จัดพิมพ์ในวารสารเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 4 ปีที่ 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิตยา พิธานนท์ ได้จัดตรวจขึ้นเรียงตามชื่อผู้แต่ง และตรวจขึ้นเรียงตามประเภท
วิชาเสนอไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม

โดยที่วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับสุดท้ายของคณะผู้จัดทำ บรรณาธิการ
ขอถือโอกาสกล่าวสรุปความตั้งใจของคณะผู้จัดทำในการจัดทำนิตยสารใน
รอบขวบปีที่ผ่านมา ความตั้งใจประการแรกคือ ปรับปรุงคุณภาพของวารสารเพื่อ
ให้วารสารเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิกและ
ท่านผู้อ่านได้มากขึ้น การปรับปรุงวารสารที่ได้กระทำในปีนี้ เช่น เปลี่ยนแปลง
แบบปกและขนาดรูปเล่ม จัดลำดับและเพิ่มคอลัมน์ใหม่ จัดเสนอบทความและ
ข้อเขียนวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาบริหารศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยให้มี
แนวสารระร่วมกันในเล่มหนึ่ง ๆ และให้มีจุดเน้นในแนวต่างกันในแต่ละเล่ม
ความตั้งใจประการที่สองคือ เพิ่มจำนวนสมาชิกของวารสารเพื่อให้วารสารมีราย
ได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากขึ้น โดยเริ่มด้วยการเพิ่มสถานที่วางจำ-
หน่ายวารสาร ส่งจดหมายแนบใบแจ้งความจำนงสมัครเป็นสมาชิกประจำถึงบุคคล
อาชีพต่าง ๆ ณ สถานที่ต่าง ๆ จัดพิมพ์ใบแจ้งความจำนงสมัครเป็นสมาชิกวาร-

สารแทรกไว้ในวารสารทุกฉบับ ความตั้งใจประการที่สามคือ ปรับปรุงการจัด
หน่วยงานวารสารเพื่อให้ความรับผิดชอบในการจัดการวารสารระดับต่าง ๆ เป็นระ-
เบียบชัดเจนมากขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารฯ ได้ให้
ความสนใจพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอแผนผัง และหลักการการจัดรูปองค์การงาน
เอกสารวิชาการอย่างจริงจังจนเป็นที่คาดได้ว่า ข้อเสนอของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วารสารจะได้รับการพิจารณาอนุมัติในระดับผู้บริหารของสถาบัน ความตั้งใจ
อีกประการหนึ่งซึ่งคณะผู้จัดทำมิได้ดำเนินการในปีนั้น เนื่องจากเป็นความค้ำใจที่
ได้จากประสบการณ์ปฏิบัติงานวารสารเล่มที่ 4 คือ การจัดให้มีคอลัมน์เสนอข้อ
วิจารณ์บทความซึ่งได้นำลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับก่อน ๆ จากผู้อ่าน
และข้อแถลงตอบจากผู้เขียนบทความนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน ได้แสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมจากที่นำลงในวารสารและ ได้ทราบคำตอบปัญหา
ข้อข้องใจจากผู้เขียนโดยตรง เท่าที่ได้ปฏิบัติตาม การสรรหาบทความและข้อเขียน
ทางวิชาการเพื่อนำลงในวารสารเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทำโดยที่ผู้อ่านมิ
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมด้วย การจัดให้มีคอลัมน์ดังกล่าวนอกจากจะให้ผู้
อ่าน ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยซึ่งจะทำให้วารสารสามารถสนองความต้องการ
การของผู้อ่านได้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้วารสารสามารถเสนอสาระทางวิชาการ
ได้ลึกซึ้งและเป็นที่น่าสนใจได้ชัดเจนโดยทั่วไปอีกด้วย สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอ
ขอบพระคุณ ผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านที่มีไมตรีจิตให้ความร่วม
มือสนับสนุน และหวังว่าท่านจะกรุณาให้ความร่วมมือสนับสนุนวารสารพัฒน-
บริหารศาสตร์ยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

รพี สุวรรณะชญ